



๑ สาขาบริหารทั่วไป  
๒ กลุ่มงานมาตรฐาน  
๓ กลุ่มงานส่งเสริม  
๔ กลุ่มงานกฎหมาย  
๕ กลุ่มงานการศึกษาศาสตร์  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ที่ อว ๖๗.๒๕/ท.๕๑๕

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร  
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีระดับตำบล”

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด พิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ และใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาวิชาการและบริการวิชาการให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหลากหลายโครงการ นั้น

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ “การท่องเที่ยวชุมชนวิถีระดับตำบล” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ทุกประเภท โดยการอบรมจะอยู่ในรูปแบบการบรรยาย การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ศึกษาดูงานในพื้นที่จริง พร้อมร่วมกันออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนตามบริบทของแต่ละตำบล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ และทักษะ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

- วันที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และโรงแรมเจ้าหลาว ทอแสงบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
- วันที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

การอบรมสัมมนาในโครงการนี้ได้กำหนดค่าลงทะเบียนรายบุคคล คนละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าเดินทางในการศึกษาดูงาน ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางในการเข้าอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนดังกล่าวทางโครงการจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้โครงการสำเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่าพัฒนาหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารมื้อเย็นบางมื้อ ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใส่ตักบุญอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และค่ากิจกรรมพิเศษในการเข้าร่วมการท่องเที่ยวชุมชนกับชุมชน ค่าประสานงาน ค่าศึกษาดูงานภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการอบรมสัมมนาโครงการนี้จะเป็นประโยชน์  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มากก็น้อย และ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม)  
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ศูนย์ประสานงานโครงการ

คุณวรินทร์ สุธรรมชาว โทรศัพท์: ๐๙๕-๖๑๔๕๔๙๒, ๐๘๖-๓๐๓๕๙๖๑ ID Line: ๓๐๓๕๙๖๑

เว็บไซต์: [www.libc.info](http://www.libc.info) Email: [pum\\_sentang@hotmail.com](mailto:pum_sentang@hotmail.com)